



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ปค. กค. (กง.บช.) โทร ๐-๒๖๒๒-๐๖๗๙

ที่ มท ๐๓๐๓/ ๔๗๐๓

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และการออกใบเสร็จรับเงินของกรมการปกครอง (e-bill.dopa.go.th) เพื่อรับชำระเงินค่าปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผชช.ตภ.

ตามหนังสือ ปค. ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๔๓๔๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ปค. แจ้งให้ สำนัก/กอง ดำเนินการรับชำระเงินค่าปรับเป็นพินัยตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ปค. ตามบัญชี ๑ ท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔ ฉบับ ผ่านระบบการจัดการข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และการออกใบเสร็จรับเงินของกรมการปกครอง (e-bill.dopa.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานในระบบการจัดการข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และการออกใบเสร็จรับเงินของกรมการปกครอง เพื่อรับชำระเงินค่าปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับการหักเงินค่าปรับเป็นพินัยก่อนนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินไว้จ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการปกครอง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้น ค่าปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้งดหักเงินค่าปรับไว้ชั่วคราวจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง นั้น

เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลระบบปรับเป็นพินัยกรมการปกครอง offense กับระบบการจัดการข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) และการออกใบเสร็จรับเงินของกรมการปกครอง (e-bill.dopa.go.th) ไม่สมบูรณ์ ทำให้การรับชำระเงินค่าปรับเป็นพินัยต้องดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน (เล่มใบเสร็จ) ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีระบบขัดข้อง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมา บัดนี้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัด อำเภอ สำนัก/กอง ดำเนินการรับชำระเงินค่าปรับเป็นพินัย ผ่านระบบ e-bill.dopa.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ร.ต.อ.

(เขตรัฐ ชาญศิลป์)

ผอ.กค.